



รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : ทบทวนแผนบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ณ ห้องประชุมศรีภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : ทบทวนแผนบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 ณ ห้องประชุมศรีภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนบริการวิชาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ที่นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ได้นำไปใช้ปฏิบัติการกิจด้านการบริการวิชาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำโดย ดร.กุลวดีศรี พรำรุ่ง รองอธิการบดี เป็นประธานการทบทวนแผนบริการวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล จากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นวิทยากร ร่วมกับ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางนารี สุขดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมีคณะ หน่วยงาน ภาควิชาเข้าร่วม

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การทบทวนแผนบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

หน่วยงานชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) พื้นที่ชุมชนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดย นางสาวพนิตสุภา หอทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
- 2) พื้นที่ชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดย นางสาวช่อทิพัชญญา กลิ่นเกษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- 3) พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชัชชญา บุรณเสนประธานชมรมอาสาพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองปากแพรก

ผลจากการมีส่วนร่วม

ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น รวมถึงเสนอแนะรูปแบบการให้บริการวิชาการที่ชุมชนต้องการสำหรับการต่อยอดในด้านอาชีพ และสามารถสร้างความสัมพันธ์ชุมชนในระยะยาว

ผลจากการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

นำข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงแผนบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้แผนฉบับดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการรับบริการวิชาการและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

ภาพถ่ายการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569
ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



กิจกรรม: โครงการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตระหนักถึงสภาพปัญหาเชิงพื้นที่จึงได้กำหนดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งทอง, ตำบลหนองตากยา, ตำบลวังขนาย, ตำบลท่าขนุน, ตำบลสหกรณ์นิคม, ตำบลหินลาด, ตำบลชะแล, ตำบลปรางค์, ตำบลไลโว้, ตำบลหนองลู, ตำบลหนองปลาไหล, ตำบลหนองปรือ, ตำบลบ้านดอน และตำบลดอนคา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 เพื่อนำพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ หรืออีกนัยหนึ่งเป็นจุดแข็งที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาอย่างยั่งยืน

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณากรอบเงินงบประมาณรายจ่าย และกำกับติดตามโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบล หรือผู้เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนการพัฒนาพื้นที่ในระดับตำบล โดยบูรณาการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา ตามพระบรมราโชบาย และพัฒนานวัตกรรมทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณากรอบเงินงบประมาณรายจ่าย และกำกับติดตามโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบล หรือผู้เกี่ยวข้อง (ตำบลทุ่งทอง, ตำบลหนองตากยา, ตำบลวังขนาย, ตำบลท่าขนุน, ตำบลสหกรณ์นิคม, ตำบลหินลาด, ตำบลชะแล, ตำบลปรางค์, ตำบลไลโว้, ตำบลหนองลู, ตำบลหนองปลาไหล, ตำบลหนองปรือ, ตำบลบ้านดอน และตำบลดอนคา) บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผลจากการมีส่วนร่วม

มีการแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องการวิเคราะห์ ศักยภาพและทุนทางสังคม เพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับทราบปัญหาเชิงพื้นที่เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ และสามารถชักนำให้ประชาชนในชุมชนมีแรงจูงใจในการร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาชุมชนของตนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกด้าน

ผลจากการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

นำผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุม ไปวางแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มีความสอดคล้องและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง และสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีต่อไป ดังนี้

- 1) เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในจังหวัด ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 13 ตำบล
- 2) ตำบลในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่ จำนวน 13 ตำบล (ตำบลทุ่งทอง, ตำบลหนองตากยา, ตำบลวังขนาย, ตำบลท่าขนุน, ตำบลสหกรณ์นิคม, ตำบลหินดาด, ตำบลปรังเผล, ตำบลไล่โว่, ตำบลหนองลู, ตำบลหนองปลาไหล, ตำบลหนองปรือ, ตำบลบ้านดอน และตำบลดอนคา)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี การทำความร่วมมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล



กิจกรรม: โครงการ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อทำโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยร่วมกันสร้างเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาคีเครือข่าย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8 จำนวน 20 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีเครือข่ายในการพัฒนาศึกษา และเกิดความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ผลจากการมีส่วนร่วมเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

พัฒนาการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ในด้านการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามเงื่อนไขอย่างมีคุณภาพ และสามารถมีช่องทางและเครือข่ายในการพัฒนานักศึกษาอย่างยั่งยืน

ภาพถ่ายโครงการ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8

